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========================= 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ ๑ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  รองประธานฯ คนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร  เลขาธิการ  

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. อาจารย สพญ.นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๑. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๓. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๕. อาจารย ดร.ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา   คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๖. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๙. รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ    ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๓๒. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๓. อาจารย ดร.กันต ปานประยูร แทนประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๕. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

          /๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 
 

 
 

๒ 

 ๓๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา  

 ๓๗. อาจารย ดร.ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารย นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นสพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๔. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๕. อาจารย ดร.อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๖. อาจารย ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 ๗. อาจารย นพ.ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี   
 ๘. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

   เลขาธิการแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

                            ท่ีประชุมไดมีการยกประเด็นเรื่องการดําเนินการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค 
สายขุน ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดทักทวงตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหผูบริหาร
กลับไปทบทวน และเรื่องดังกลาวยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข สมาชิกไดตั้งขอสังเกตวา
ประเด็นที่สําคัญที่ควรพิจารณาคือเกณฑการตัดสินที่ใชพิจารณาตองมีความชัดเจน 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 

                             

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี  
 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้  
 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 

 ก.พ.อ. ไดมีมติใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมกับแตละ
สถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น              

          /ซึ่งกองทรัพยากรบุคคล .... 



 
 

 
 

๓ 

ซึ่งกองทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญของรางขอบังคับฯ มีดังนี้ 
 ๑) มหาวิทยาลัยไดยกรางขอบังคับฯ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอาศัย
หลักการและแนวปฏิบัติท่ี ก.พ.อ.กําหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๓ (บางสวน) แตมีการ
ปรับปรุงถอยคํา เพ่ือใหมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดถูกตองตรงกันและคลองตัวยิ่งขึ้น ประกอบกับมติ ก.บ.ค. เก่ียวกับการเลื่อน
เงินเดือน 

 ๒) รางขอบังคับ ขอ ๘ “ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แตละครั้ง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ” 

 เหตุผล ปรับถอยคําใหชัดเจนขึ้น แตหลักการและสาระสําคัญ ไมเปลี่ยนแปลง โดยแยกประเด็นขอควร
พิจารณาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปไวในขอ ๙ 

 ๓) รางขอบังคับ ขอ ๙ “ขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้” 

      (๑) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใช โดยมีคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 เหตุผล ปรับขอความในขอ ๙(๑) เพ่ือใหสอดคลองกับหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑ ลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๔ และมติ ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

      (๒) - (๙) (ขอความปรากฏตามรางขอบังคับฯ)  

 เหตุผล ใชขอความตามหลักเกณฑในขอ ๘(๒)-(๙) ของประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ เนื่องจาก
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมไดกําหนดรายละเอียดเรื่องนี้ไว 
 ซึ่งรองอธิการบดีแจงวาไดนํารางขอบังคับฯ ดังกลาวไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมแลว ซึ่งความเห็น
จากประชาคมสวนใหญไมสามารถปรับแกได เนื่องจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับประเด็นรอบการเลื่อน
เงินเดือนไมสอดคลองกับรอบการประเมินนั้น ไดมีการปรับแกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ในสวนของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให
สอดคลองกับการเลื่อนเงินเดือนแลว กลาวคือ ครั้งท่ี ๑ ประเมินตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป (เลื่อน
เงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน) ครั้งท่ี ๒ ประเมินตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปเดียวกัน (เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ 

ตุลาคม) 

 ท่ีประชุมเห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 สาระสาํคัญจากการประชุมคณบดี  
 ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้  
 นโยบายดานกิจการนักศึกษา 

 ท่ีประชุมเห็นชอบและใหดําเนินการนโยบายดานกิจการนักศึกษา นโยบายดานกิจการนักศึกษาเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (Transformative Education) ท่ีตองดําเนินการควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม (Social 

Responsibility) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการสํารวจความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๕ โดยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. ดานกระบวนการเรียนรู 
 ๒. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 ๓. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 
 ๔. ดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนกัศึกษา 
 ๕. ดานวิเทศสัมพันธ 

          /นโยบายด้าน .... 



 
 

 
 

๔ 

 นโยบายดานกิจการนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาไปสูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเชื่อมโยงกับ 21st 

Century Skill ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสากล ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 ยุทธศาสตรฝายกิจการนักศึกษา ประกอบดวย 

 ๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการเขาศึกษาไดอยางครบถวน
สมบูรณแบบ (We Mahidol) 

 ๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางและพัฒนากลไกใหนักศึกษาสามารถสรางประโยชนตอสังคม โดยการนําความรูสู
การปฏิบัติ และปูพ้ืนฐานของการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพแหงอนาคต (วันมหิดล – ๒๔ กันยายน)  
 ๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางและพัฒนาแนวทางที่นํามาสูความผูกพันระหวางสถาบันและบัณฑิตหลัง
การศึกษา และเสริมชองทางเพ่ือชวยใหบัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานใหเพ่ิมมากขึ้น (เตรียมความพรอมสูอนาคต) ๔ . 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการใหเกิดประโยชน
สูงสุด ๕ (Networking)  

 ท่ีประชุมคณบดีไดมีการอภิปรายและเสนอขอคิดเห็นโดยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยมหิดลควรเนนกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะความรูทางดานวิชาการใหกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่อยูหอพัก เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหมากยิ่งขึ้น 

 ๒. เสนอใหมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวางนักศึกษาชั้นป ๑ - ป ๔ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

 ๓. ตองการใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อสังคมใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น 

 ๔. เสนอใหมีการเชื่อมโยงหลักการทางพุทธศาสนาเขามาเชื่อมโยงกับวินัยของนักศึกษา 
 ๕. เสนอใหมีการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ท่ีสนับสนุนนักศึกษาพิการดวย 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

                          

๑.๓ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุมสมัย
สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้ง
สดุทายของ ปอมท. ชุดปจจุบัน เพ่ือสงมอบงานของ ปอมท. ตอกรรมการชุดใหม และจะมีการประชุม ปอมท. ครั้งตอไปในวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

 เลขาธิการแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๑ คน ไมมาประชมุ ๑๕ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๖๗.๓๙ 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว  
 - ทําหนังสือเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ลงนามคําสั่งแตงตั้งสมาชิกเปนกรรมการฝายตางๆ ของสภาคณาจารย เพ่ิมเติม  

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕    
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๕ แลวมีการแกไขดังนี้ 

          /หน้า ๗ .... 



 
 

 
 

๕ 

 หนา ๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอ ๑-๑๑ เพ่ิมตําแหนงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใชคํานําหนา
นาม พ.ศ. ๒๕๕๕  จากเดิม 
  ๑.  ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช  

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข  
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน 

  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร   
  ๕.  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์  
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ   
  ๗.  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท  
  ๘.  รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย   
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง  
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห   
  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ  

  แกเปน 

  ๑.  ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร เจริญสุข 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน  
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร  
  ๕.  อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ  
  ๗.  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท 
  ๘.  รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย  
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง  
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห  
  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ  
  เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การจัดโครงการสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 

  เลขาธิการแจงถึงความคืบหนาเก่ียวกับการจัดโครงการสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม เรื่อง “ความมั่นคง
ในการทํางานกับความกาวหนาของมหาวิทยาลัย” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ณ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ดังนี้ 
                                ๑. โครงการ กําหนดการ และการเสนอชื่อวิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน  เปนผู
พิจารณาและนําปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัย   ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ รวมทั้งวิทยากรไดตอบรับคําเชิญ
เรียบรอยแลว  
  ๒. ฝายเลขานุการไดประสานงานและดําเนินการดังนี้ 
                                      ขออนุมัติจัดโครงการดังกลาว ตออธิการบดี     ประสานงานเพื่อใหมีการถายทอดทาง IPTV จัดทํา
โปสเตอรประชาสัมพันธ     สงหนังสือเชิญเขารวมโครงการถึงผูบริหารทุกสวนงาน ทุกภาควิชา  รองอธิการบดีฝายตางๆ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง  ศูนย   โครงการจัดตั้งตางๆ ผูแทน สกอ. กระทรวงสาธารณสุข สวนราชการและชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย เชน นายก อบต. นายอําเภอ ฯ  และจัดใหมีการลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ online ท่ีเว็บไซตของสภาคณาจารย 

          /๓. ประธานฯ .... 



 
 

 
 

๖ 

  ๓. ประธานฯ ไดไปสํารวจหองประชุมที่จะใชจัดฯ เรียบรอยแลว คาเชาหองประชุมฯ พรอมอุปกรณโสตฯ 
ในอัตราเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท  หองประชุมฯ รองรับไดประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คน 

  ๔. สําหรับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ จัดโครงการ  ฝายเลขานุการฯ จะสงใหสมาชิกแจงชื่อเขารวมเปน
กรรมการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
                              มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอความรวมมือจากสมาชิกชวยประชาสัมพันธโครงการดังกลาวดวย 

 

 ๓.๒ การแกไขขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
  ประธานไดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการแกไขขอบังคับใหประธานสภา
อาจารยของสวนงาน เปนกรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง และฝายเลขานุการไดทําบันทึกถึงประธานสภา
อาจารยสวนงาน เพ่ือขอขอมูลประกอบการประชุมของคณะทํางานฯ  ประธานสภาอาจารยสวนงานใดยังไมไดสงขอมูล ขอความ
อนุเคราะหชวยดําเนินการดวย 
                               ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๓.๓ การระดมทุนเพ่ือใชจายในกิจการของสภาคณาจารย 
  เลขาธิการชี้แจงวา ตามที่ ท่ีประชุมมีมติใหระดมทุนเพ่ือใชจายในกิจการของสภาคณาจารย โดยการจัดการ
แขงขันโบวลิ่งการกุศล นั้น ฝายเลขานุการไดประสานงาน และดําเนินการตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญได
ดังนี้ 
 ๑) หากสภาคณาจารยจัดกิจกรรมดังกลาว และมีรายไดเกิดขึ้น จะตองนําเงินรายไดท้ังหมดเขาเปนเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย  การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  

 ๒) หากสภาคณาจารย จัดกิจกรรมดังกลาว และนํารายไดเขากองทุนสภาคณาจารยภายใตมูลนิ ธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล ไมนาจะถูกตอง เนื่องจากสภาคณาจารยเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล รายได
ควรสงเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย แตหากเปนการบริจาคเขากองทุนสภาคณาจารยภายใตมูลนิธิโดยเปนการบริจาคแบบระบุ
วัตถุประสงคชัดเจน ก็สามารถทําได 
 มติที่ประชุม ยกเลิกการจัดการแขงขันโบวลิ่ง  ตามเหตุผลดังกลาวขางตน  แตประธานจะมีการระดมทุน 
และจัดตั้งกองทุนภายใตชื่อใหม  
 

   ๓.๔ การจัดชองทาง fast track สําหรับการเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 ประธานแจงวา ยังไมไดดําเนินการเรื่องการจัดชองทาง fast track   โดยในเบื้องตนไดขอใหฝายเลขานุการ
หาขอมูลเก่ียวกับจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยกตามประเภทตางๆ เชน ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง เพ่ือนําไปหารือกับ
ผูเก่ียวของ  ในสวนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดมีการจัด fast track เฉพาะบุคลากรของคณะฯ ในอนาคตจะขยายไปยัง
สวนงานอื่นๆ หรือไมนั้นจะตองมีการหารือตอไป  
                                 นอกจากนี้ สมาชิกไดสอบถามถึงกรณีคณะแพทยศาสตรศิริราชฯ มีนโยบายจะลดจํานวนเตียงผูปวยลง ซึ่ง
ประธานใหความเห็นวา เนื่องจากการดูแลรักษาผูปวยในปจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้น  แตแพทยตองทํางานหนักกวาเดิมเพ่ือรักษา
ผูปวยใหกลับบานเร็วขึ้น   
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
  

   ๓.๕ โครงการบริหารจิตเจริญปญญา 
  เลขาธิการแจงวา มติท่ีประชุมสภาคณาจารยครั้งท่ีแลว เห็นชอบใหสภาคณาจารยจัดโครงการดังกลาว และ
ขอให อาจารย บุญมี พวงเพชร ปรับแกโครงการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้ 
 ๑) เสนอใหปรับแกโครงการโดยจัดเปนโครงการนํารองใหกับสมาชิกสภาคณาจารยกอน หลังจากนั้นจึงนํา
ประสบการณในการจัดโครงการมาจัดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือเสนอมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

          /๒) ขอให้สมาชิก .... 



 
 

 
 

๗ 

 ๒) ขอใหสมาชิกสภาคณาจารยท่ีเขารวมโครงการรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยเฉพาะคาอาหารและคาท่ีพัก 
๒๐๐ บาท/คน/วัน สภาคณาจารยจะรับผิดชอบเฉพาะการจัดยานพาหนะในการเดินทางเทานั้น 

 อาจารย บุญมี พวงเพชร ชี้แจงวาไดประสานงานไปยังวัดสุนันทวนารามแลว พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก  
เจาอาวาสจะสะดวกในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งไดรับการยืนยันเรียบรอยแลว 
 มติที่ประชุม กําหนดจัดโครงการบริหารจิตเจริญปญญา ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ สมาชิกท่ีเขารวม
โครงการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยสภาคณาจารยจะดําเนินการขอใชยานพาหนะ และขอเบิกคาตอบแทนพนักงานขับรถ 
 

 ๓.๖ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๖.๑ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย       

  ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา กองกิจการนักศึกษาจะเปดคลินิค Adolescence 

Clinic ท่ีสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  โดยจะเชิญนักจิตวิทยาและจิตแพทยมาใหคําปรึกษา Basic Counseling  
และรักษาเบื้องตนสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาทางจิต  หากสวนงานใดมีนักศึกษาที่มีปญหาทางจิตสามารถสงไปรับการบําบัดรักษาได 
ยกเวนสวนงานที่มีการใหบริการอยูแลว เชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ให
รักษาที่สวนงานนั้น 

 ท่ีประชุมมีความเห็นวา เม่ือนักศึกษากลุมนี้สําเร็จการศึกษาแลว สามารถทํางานตามสาขาที่สําเร็จ
ไดหรือไม ควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยอาจนําไปเปนประเด็นเพ่ือหารือกันในโครงการ Retreat ของสภาคณาจารยตอไป 
และสมควรใหไดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมดวย 

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจรางกายของนักศึกษาแรกเขาวาใช 
package ท่ีตางกัน บางคณะนักศึกษาไมไดรับการตรวจดานจิตเวช ดังนั้น หากเปนไปไดนาจะใหนักศึกษาไดรับการตรวจที่เหมือนกัน 
และเมื่อรับนักศึกษามาแลว ตองดูแลใหท่ัวถึง จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๖.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
  รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ จะขอแจงผลการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวมกันในการประชุมเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๖.๓ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

  รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย แจงวาไดมีการรองเรียนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ Plagiarism 

ซึ่งคณะกรรมการไดหาขอมูลอยางละเอียดและพิจารณาทุกประเด็น จะนําผลสรุปมาแจงใหทราบตอไป 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๔ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน
รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม รายละเอียดตามเอกสารที่สงใหสมาชิกลวงหนา
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๔.๑ เสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานแกสภาอาจารย 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย เสนอเรื่องเขาระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          /เนื่องจาก .... 



 
 

 
 

๘ 

 เนื่องจากสภาอาจารยไมมีฐานะเปนสวนงาน การสนับสนุนดานสถานที่ และบุคลากรในแตละแหงจึงแตกตาง
กันตามแตนโยบายของผูบริหารแตละคณะฯ หรือสวนงาน ทําใหการดําเนินงานของสภาอาจารยไดรับการสนับสนุนแตกตางกัน     
ผันแปรตามนโยบายของผูบริหาร ซึ่งถือเปนขอจํากัดในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ จึงขอใหสภาคณาจารยไดพิจารณาเสนอตอ
มหาวิทยาลัยใหกําหนดเปนนโยบายใหคณะฯ และ/หรือสวนงานพึงใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาอาจารยดานสถานที่
ทํางาน บุคลากร และงบประมาณอยางเหมาะสม 

                              รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ชี้แจงเพ่ิมเติมวา การทํางานในสวนของสภาอาจารยสวนงานมี
ภาระงานที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากงานประจํา ไมวาจะเปนการประชุม หรืองานดานอ่ืนๆ เสนอใหมีการกําหนดภาระงานในสวนของ
สภาอาจารยเพ่ิมเติมจากภารกิจหลัก  
                              สมาชิกใหความเห็นวา  ท่ีประชุม ปอมท.เคยกําหนดภาระงานของประธานและสมาชิก โดยเสนอไปยัง
อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๕  ทบวงฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันแตละแหง  สําหรับสวนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ไมไดมีการรับรองภาระงานดังกลาว ท้ังนี้ฝายเลขานุการสภา
คณาจารยจะสงภาระงานของ ปอมท.ใหสมาชิกตอไป 

 มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลรับไปพิจารณา 
                              

  ๔.๒ แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เลขาธิการแจงวา ฝายเลขานุการไดจัดทําแผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
เอกสารประกอบการประชุม  เพ่ือใหสมาชิกทราบโดยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเรื่องเวลา  หากสมาชิกมี
โครงการที่จะตองดําเนินการขอใหแจงฝายเลขานุการดวย 

 มติที่ประชมุ เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ Retreat สภาคณาจารย 
  ประธานแจงวา ไดจัดหาสถานที่สําหรับจัด Retreat สภาคณาจารย แลว คือ รายารีสอรท อยูท่ี อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนรีสอรทที่มีราคาคอนขางสูง  มีหองพักจํานวนจํากัด แตจะลดราคาพิเศษใหเฉพาะสมาชิกสภาคณาจารยเทานั้น   
  มติที่ประชุม   กําหนดจัด Retreat สภาคณาจารย ในวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ รายารีสอรท ชะอํา  
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

  กําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 
น. ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา  
  เนื่องจากในวัน และเวลาดังกลาว มีผูเขาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมองของชาติมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ดังนั้น
การประชุมสภาคณาจารย จึงเปลี่ยนไปใชหองประชุม ๕๓๐ แทน 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
     
       นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                      ผูจดรายงานการการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


